
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์ 
สามัญ ครั้งที่ 8/2561   

วันที่ 1 สิงหาคม 2561  เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกยีรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 

อาคารส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
========================= 

 
ผู้มาประชุม 
 1. ศาสตราจารย์คลนิิก พญ.วรรณา  ศรีโรจนกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   ประธาน 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี รองประธานฯ คนที่ 1 
 3. อาจารย์ ดร.ธิติคม  พัวพันสวัสดิ ์ คณะวิทยาศาสตร ์   รองประธานฯ คนที่ 2 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   เลขาธิการ 

 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี ประธานสภาอาจารย์ สถาบนัโภชนาการ รองเลขาธิการ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์    

 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิราภรณ์ จันทร์ดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
 8. อาจารย์ ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
 9. อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวไิล  คณะทันตแพทยศาสตร ์  

 10. อาจารย์ วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สมทิธิ์ ศรีสนธิ ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี  

 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 13. อาจารย์ ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์  โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษา  

 14.  Dr.Aung Win Tun  บัณฑิตวิทยาลยั 
 15. อาจารย์ ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
 16. อาจารย์ ดร.นันทินี นวลนิ่ม  คณะกายภาพบ าบัด 
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร ์

 18. อาจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์  สถาบนัวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วงศาวาส สถาบนัพัฒนาสุขภาพอาเซียน  
 20. อาจารย์ ดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์  สถาบนันวัตกรรมการเรียนรู้  
 21. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์ สถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล  

 22. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา หันสวาสดิ ์ วิทยาลัยนานาชาต ิ
 23. อาจารย์ ดร.กรกนก สารภิรมย์  วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 24. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี  สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 25. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล เปียฉ่ า ประธานสภาอาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์  
 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ธัญญาด ี ประธานสภาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร ์  
 27. รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจติต์ บุญเฉิด ประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์  
 28.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์ ประธานสภาอาจารย์ คณะเภสชัศาสตร ์
 29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษ ี ประธานสภาอาจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
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 30. อาจารย์ ดร.บัณฑิต ชาญณรงค์  ประธานสภาอาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 31. อาจารย์ ดร.ปารณีย์ วิสุทธพิันธุ ์  ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลยัราชสุดา  
 32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอ่ิม ประธานสภาอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 33. อาจารย์ ดร.พินน์นรา โรจนว์ิรัตน์  ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญิง โควศวนนท์ คณะพยาบาลศาสตร ์
 3. รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 4. ศาสตราจารย์ พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี  
 5. อาจารย์ ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ สถาบนัวิจัยประชากรและสังคม 

 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล วีราสา วิทยาลัยการจัดการ 
 8. อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ คณะศิลปศาสตร ์
 9. ศาสตราจารย์คลนิิก นพ.วิรณุ บุญนชุ ประธานสภาอาจารย์ศิริราช  
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
 11.  อาจารย์ ดร.เจษฎา ธรรมวณิช  ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลยัดุริยางคศิลป ์  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. อาจารย์ ดร.นันท์ภัส ภัคะมาน  แทนประธานสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ แทนประธานสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์  
 

ฝ่ายเลขานุการ 
 1. นางสาวสุจิรา  สอนสม เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 2. นางพัชญา  วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 3. นางสาวพรศิริ  บุญมาวงค์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 

  ก่อนการประชุมได้มีการบรรยายพิเศษโดย Prof. Dr. Robert Anderson ศาสตราจารย์อาคันตุกะที่มา
ปฏิบัติงาน ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 ศาสตราจารย์คลินิก พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล ประธานสภาคณาจารย์ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 534 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 
  เลขาธิการแจ้งว่า ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 534 ประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 
2561 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
   ที่ประชุม  รับทราบ 
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1.2 สาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการประจ า
มหาวิทยาลัยมหิดล   

 เลขาธิการแจ้งว่า สาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 13/2561 วันที่ 11 
กรกฎาคม 2561 และครั้งที่ 14/2561 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุมมีการซักถามเร่ืองการก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการ
เทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไว้แล้ว ดังนี้ 
 การแบ่งหมวดหมู่สาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ กพอ. จะมีผลอะไรหรือไม่อย่างไรต่อเร่ือง (1) การ
ปฏิบัติงานของอาจารย์ในคณะ และ (2) การบริหารจัดการหลักสูตรของคณะ เนื่องจาก การแบ่งหมวดหมู่สาขาวิชา โดยเฉพะใน
สาขาวิชาย่อยของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามเอกสารแนบท้าย ปรากฏอยู่ในหลายหมวด ท าให้ ผู้ที่ขอหรือจะขอต าแหน่ง
ทางวิชาการเกิดความกังวลในกรณีที่หากเลือกสาขาวิชาย่อยซึ่งอยู่ภายใต้สาขาวิชาใหญ่และสาขาวิชาใหญ่ไม่สอดคล้องกับหลักสูตร
หรือคณะที่สังกัดเป็นต้น และการบริหารหลักสูตรที่จะต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีความเขี่ยวชาญในสาขาที่เก่ียวข้องด้วยและ
หากชื่อหลักสูตรหรือชื่อคณะมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาตามเอกสารแนบท้ายแต่ไม่สอดคล้องกับชื่อหลักสูตรหรือชื่อคณะ 
จะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการหลักสูตรหรือไม่ 
   ที่ประชุม  ประธานแจ้งว่า ขณะนี้ ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลโดยขอให้
เข้าไปในระบบเพื่อให้ระบุสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ และสามารถเพิ่มเติมสาขาได้เท่านั้น ส่วนเร่ืองข้อกังวลดังกล่าว จะน าไปแจ้งให้
ฝ่ายบริหารทราบเพื่อพิจารณาและด าเนินการต่อไป 

 
1.3 เร่ืองแจ้งจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
 ประธานแจ้งว่า มีการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ คร้ังที่ 7/2561 วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องลีลา

วดี ชั้น 3 KU Home อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 36 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   สรุป
สาระส าคัญจากการประชุม ดังนี้ 

 มีการลงมติรับรองผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ แต่ยังไม่มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ ใน
ปีนี้ ปอมท. ก าหนดจัดประชุมวิชาการประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

 นอกจากนี้  ปอมท. ได้มีการอภิปรายเรื่องปัญหา TCAS (Thai University Center Admission 
Systems) ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เป็นระบบที่ออกแบบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) ซึ่งน ามาใช้ในปีการศึกษา 2561  

 มติที่ประชุม ปอมท. เสนอให้สภาคณาจารย์/สภาอาจารย์แต่ละแห่งรวบรวมปัญหาส่งให้ ปอมท. และ 
ทปอ. ต่อไป 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

 

1.4 เรื่องที่ประธานได้ด าเนินการไปแล้ว 
 ประธานแจ้งว่า ได้ลงนามค าสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี เป็นกรรมการ

ฝ่ายรับเร่ืองร้องเรียน และอาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี เป็นกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา เรียบร้อยแล้ว 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
 การรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 7/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 
   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 7/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 
2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การรับรองมาตรฐานการศึกษาของนักศึกษารหัส 60  
  อาจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ แจ้งว่า สืบเนื่องจากการที่มีประเด็นเร่ืองการรับรองมาตรฐานการศึกษาของ
นักศึกษารหัส 60 ซึ่งเร่ืองนี้รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาได้มีการหารือกับ สกอ. แล้ว แต่ไม่มีการรายงาน หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษร ขณะนี้บัณฑิตวิทยาลัยก าลังเทียบโอนนักศึกษารหัส 60 ไปเป็น 61 และนักศึกษาเทียบโอนดังกล่าวจะขอ waive ค่าเล่าเรียน
ได้หรือไม่อย่างไร หรือเรื่องนี้จะมีทางออกอย่างไร 
  อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ให้ข้อมูลว่า รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาแจ้งว่า เรื่องดังกล่าวไม่มีปัญหาใน
เรื่องคุณภาพและมาตรฐาน แต่มีปัญหาเรื่องไม่มีการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์วงรอบเท่านั้น 
  สรุป มหาวิทยาลัยควรแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบอย่างเป็นทางการ เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์แก่ส่วนงาน
ต่อไป 
     ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4  การรายงานผลการด าเนินงานของกรรมการฝ่ายต่างๆ และการรายงานจากผู้แทนสภาคณาจารย์ใน
คณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

 4.1 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ  

       อาจารย์ ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งว่า ไม่มีการ
ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย 
     ที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.2 คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์  ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและ 
ธรรมาภิบาล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

  4.3 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอ้ิม ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้แทนสภา
คณาจารย์ในคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แจ้งว่ า จะมีการประชุมกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา 
เพื่อเลือกเลขานุการ เนื่องจาก อาจารย์ นพ.สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข หมดสมาชิกภาพ เนื่องจากได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร แต่วันนี้
กรรมการไม่ครบองค์ประชุม จึงไม่สามารถประชุมได้ จะนัดประชุมเพื่อเลือกเลขานุการฝ่ายฯ ในการประชุมสภาคณาจารย์ครั้ง
ต่อไป 
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 ส าหรับสาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีประเด็น
เร่ือง ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS ซึ่งมีผลต่อการรับนักศึกษาเข้ามาหลายส่วนงาน มหาวิทยาลัยจึงจัดให้
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบผู้ปกครอง สัปดาห์ต่อไปจะมีการรับน้อง โดยใช้ชื่อโครงการว่า “มหาวิทยาลัยรักน้อง” 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.4 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย  
   อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวิไล ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และผู้แทนสภา
คณาจารย์ในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งว่า คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
มีมติเห็นสมควรให้มีการก าหนดประเภทสวัสดิการขึ้นมาใหม่ เป็นสวัสดิการแบบยืดหยุ่น โดยใช้จ่ายจากวงเงินค่ารักษาพยาบาล 
โดยมีข้อก าหนดว่า ถ้าพนักงานมหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีผลประเมินการ
ปฏิบัติงานระดับดีขึ้นไป โดยกันเงินจากกองทุนฯ ให้คนละ 5,000 บาท โดยการใช้จ่ายให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้าย 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.5 คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษี เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์
และบุคลากร แจ้งว่า อยู่ระหว่างหารือกับกรรมการในฝ่ายเพื่อก าหนดวันสัมภาษณ์บุคลากรในส่วนงานที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อผ่าน
รอบแรก 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.6 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   
  อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์แจ้งว่า ข่าวสภาคณาจารย์
ฉบับเดือนกรกฎาคม 2561 จะเผยแพร่ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เนื้อหาในเล่มเป็นเร่ืองเก่ียวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.7 คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน   
  ประธานแจ้งว่า มีเร่ืองร้องเรียน 1 เรื่อง เป็นเร่ืองร้องเรียนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ซึ่งได้
พิจารณาเรียบร้อยแล้ว 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.8 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
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 4.9 คณะกรรมการด าเนินงานส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วงศาวาส ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการด าเนินงานส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยมหิดล 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.10 คณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วงศาวาส ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลัง
ความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.11 คณะกรรมการด าเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอ่ิม ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการด าเนินงานบริหารและพัฒนา
ระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แจ้งสาระส าคัญจากการประชุมดังนี้ 
 1. มีการปรับปรุงถนนด้านข้างสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว โดยท าเป็นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซึ่งจะแล้วเสร็จไม่ทันเปิดภาคการศึกษา 
 2. มีโครงการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล โครงการบริหารหารศูนย์ความปลอดภัยจากสารเคมี 
 3. มีโครงสร้างการบริหารศูนย์ COCHE มีคณะกรรมการอยู่ภายใต้อธิการบดี 
 4. มีการแสนอ ร่างประกาศ การปฏิบัติงานความปลอดภัยด้านเคมี 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ   

 5.1 การเลือกตั้งออนไลน์ 
 ประธานแจ้งว่า ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป เสนอให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งสภาคณาจารย์ใน
วาระต่อไปเป็นระบบออนไลน์ ซึ่งจะใช้กับสภาคณาจารย์เป็นหน่วยงานแรก 
 ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปความเห็นดังนี้ 

  1. สภาคณาจารย์ไม่ขัดข้อง เห็นด้วยกับการจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์ด้วย
ระบบออนไลน์  
  2. การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์ควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร สภาคณาจารย์สามารถให้
ข้อมูลและค าแนะน าได้ 
  3. ถ้าจะให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งด้วยระบบออนไลน์ จะต้องมีการแต่งตั้งกรรมการเพื่อท าหน้าที่ 
ศึกษาความเป็นไปได้ วางแผน ออกแบบและเตรียมการเลือกตั้งออนไลน์  โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กอง
เทคโนโลยีสารสนเทศ กองกฎหมาย เป็นต้น โดยอาจมีผู้แทนสภาคณาจารย์เข้าไปมีส่วนร่วมได้ เพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อการก าหนด
วิธีการและจะต้องร่างระเบียบ กฎเกณฑ์ กติกาใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมาก รวมถึงความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เช่น 
ประเด็นเรื่อง password ในการเข้าระบบซึ่งเป็นข้อมูลความลับของแต่ละบุคคล แต่ในปัจจุบัน มีบางท่านเปิดเผย password 
ดังกล่าวให้ผู้อ่ืน เช่น ให้เลขานุการทราบ ท าให้ผู้อ่ืนที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชีสามารถเข้าระบบในนามของเจ้าของบัญชีได้ และยากต่อ
การควบคุม จึงจ าเป็นต้องสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นความมั่นคงปลอดภัย หรือจะต้องมีมาตรการควบคุมกรณีเช่นนี้อย่างไร 
เป็นต้น 
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  4. หากการเลือกตั้งไม่โปร่งใส มีการร้องเรียนเป็นโมฆะ ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ จึงเสนอให้ผู้อ านวยการ
กองบริหารงานทั่วไปศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและรอบคอบ 
  มติที่ประชุม  แจ้งสาระส าคัญของการประชุมในครั้งนี้ให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไปทราบและ
พิจารณาต่อไป 
 

 5.2 ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์ คร้ังต่อไป 
   ที่ประชุมก าหนดประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 9/2561 วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.00- 
16.30 น. ส าหรับสถานที่ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเป็นผู้ประสานงาน เนื่องจากการประชุมครั้งนี้จะจัดงานมุทิตาจิตแก่ 
ผู้เกษียณอายุงาน 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 
 
 
 
 
                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช             นางสาวสุจิรา  สอนสม 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม     ผู้จดรายงานการประชุม 

 


